

# BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 532\* Năm 11/ 2022 \* Chúa nhật 12/06/ 2022

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

*Lời thư mục từ*

*Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương*

**H**ôm nay chúng ta cùng với Giáo hội mừng trọng thể lễ Thiên Chúa Ba Ngôi. Thỉnh thoảng chúng ta nghe lời chào đầu thánh lễ của linh mục : “Ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em” (2 Cr 13,14). Đây là lời chào và cũng là lời tuyên xưng của thánh Phaolô ở cuối thư gửi các tín hữu tại Corinto. Chúng ta tuyên xưng rằng : Ngôi Con được Chúa Cha sinh ra từ đời đời, nhưng không phải như một thụ tạo mà là “ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật”. Chúa Thánh Thần nhiệm xuất từ đời đời bởi Chúa Cha và Chúa Con, là Ngôi Thứ Ba trong Ba Ngôi, duy nhất và đồng hàng với Chúa Cha và Chúa Con.

Thánh Gioan tông đồ khẳng định : “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Đã là tình yêu, thì phải có đối tượng được yêu. Tình yêu của Chúa Cha là cội nguồn của mọi sự. Thiên Chúa là tình yêu và mọi sự đều xuất phát từ tình yêu vô tận này. Mặc dù Thiên Chúa yêu thương con người, nhưng con người lại không phải đối tượng tương xứng của tình yêu cao cả nơi Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa đối với con người là tình yêu cứu độ.

Tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi không làm chúng ta mất đi niềm tin vững chắc vào Một Thiên Chúa duy nhất. Vì thế tuy chúng ta thường nghe nói : Chúa Cha là Đấng Sáng tạo, Chúa Con là Đấng Cứu chuộc, Chúa Thánh Thần là Đấng canh tân và thánh hoá nhưng thực ra, mỗi tác động này đều là tác động của Ba Ngôi Thiên Chúa, vì Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cùng ở trong nhau và cùng nhau hoạt động.

Nhờ ân sủng của Thiên Chúa nên chúng ta, dù yếu đuối đầy bất xứng, cũng được tham dự vào tình yêu nơi Thiên Chúa Ba Ngôi và dấu thánh giá là cử chỉ tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa Ba Ngôi.



# TRANG SỐNG LỜI CHÚA

12/06/2022 CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN- C

## THIÊN CHÚA “ĐI RA”

**“Mọi sự Cha có, đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.” (Ga 16,15)**

**Suy niệm:** Nói Thiên Chúa “đi ra” nghe có vẻ nghịch lý, bởi vì không có gì ở ngoài Chúa, và Ngài cũng không cần thêm gì khác để phải “đi ra”. Đối với Thiên Chúa là Đấng toàn năng thì “mọi sự Cha có” không chỉ là tất cả mọi sự hiện hữu trên thế gian này mà còn là chính Ngài là nguồn mạch mọi sự hiện hữu. Và “mọi sự Cha có” đó cũng là của Chúa Con, Ngôi Hai Thiên Chúa. Trong khung cảnh rất thân mật của bữa Tiệc Ly, Thầy Giê-su bộc lộ mâu nhiệm thâm sâu đó của Chúa Ba Ngôi; và vì yêu thương nhân loại tha thiết, Thầy Giê-su tỏ ra cho chúng ta biết rằng ai “yêu mến và tuân giữ lời Ngài” thì Chúa Cha và Ngài sẽ “đi ra” để “đến và ở lại nơi người ấy” (x. Ga 14,23), để nhờ Thiên Chúa “đi ra”, chúng ta được “đi vào” và ở lại trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Bởi vì khi ta “yêu mến và tuân giữ” Lời Chúa, Thánh Thần sẽ đem “mọi sự của Chúa Cha” là chính Đức Giê-su mà ban tặng cho chúng ta.

**Mời Ban:** Ba Ngôi Thiên Chúa là khuôn mẫu của tình yêu hiệp thông. Nhờ bí tích Thánh tẩy “*nhân danh Cha và Con và Thánh Thần*”, chúng ta được nhận làm nghĩa tử trong “Gia đình Ba Ngôi”. Bạn được mời gọi trở nên tấm gương phản chiếu Tình yêu Hiệp thông đó bằng đời sống bác ái, hiến thân phục vụ.

**Sống Lời Chúa:** Chiêm ngắm Chúa Giê-su để luôn yêu thương như Chúa yêu để ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa Ba Ngôi, nguồn mạch Tình Yêu, xin giúp con biết họa lại chân dung Chúa Ba Ngôi bằng đời sống yêu thương tự hiến và quảng đại vị tha. Amen.*



## TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

### ❖ Nigeria: Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tấn công vào một nhà thờ Công Giáo ở Ondo

Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ sự gần gũi của ngài với Đức Tổng Giám Mục và các tín hữu của Giáo phận Ondo, nơi đã xảy ra một vụ tấn công cướp đi sinh mạng của 50 tín hữu vào Chúa nhật lễ Hiện xuống.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một bức điện tín bày tỏ sự đau buồn trước vụ tấn công kinh hoàng diễn ra tại một nhà thờ Công Giáo ở Owo, bang Ondo, Nigeria.

Thông điệp do Đức Hồng Y Ngoại trưởng Tòa thánh, ĐHY Pietro Parolin ký và gửi cho Đức Tổng Giám Mục Jude Arogundade của TGP Ondo, Đức Thánh Cha chia sẻ lời cầu nguyện và tâm tình gần gũi của ngài với những nạn nhân của “hành động bạo lực khôn lường này”.

Đức Thánh Cha viết: “Xin trao phó những linh hồn của những nạn nhân vào lòng thương xót của Thiên Chúa Cha Toàn năng và cầu xin sự chữa lành và an ủi thiêng liêng cho những người bị thương và những người đang đau buồn vì các nạn nhân, chúng ta cũng cầu nguyện cho sự hoán cải của những người vì hận thù và bạo lực đã mù quáng mà ra tay giết hại những người vô tội, để họ biết tìm kiếm con đường hòa bình và chính nghĩa”.

Vào Chúa nhật, khi các tín hữu Công Giáo đang qui tụ để tham dự Thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống tại giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê ở Owo thì những tay súng đã nã đạn vào giáo dân, cũng như có tên đã sử dụng chất nổ để tấn công. Các báo cáo cho biết số người chết khoảng 50 người, nhưng con số này có thể sẽ tăng cao.

Vụ tấn công đã bị lên án cách mạnh mẽ bởi Giáo hội và chính quyền, và chính phủ Nigeria hứa sẽ truy lùng các thủ phạm.

Trong bức điện tín, Đức Thánh Cha Phanxicô trao gửi các linh hồn nạn nhân vào lòng nhân từ yêu thương của Thiên Chúa và cầu xin cho “sự chữa lành và an ủi thiêng liêng” cho những người đang đau buồn.

Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho sự hoán cải và hòa giải để “những người mù quáng gây ra hận thù và bạo lực được biết chọn con đường hòa bình và công lý.”

Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu nguyện và ban phép lành cho Đức Tổng Giám Mục và tín hữu của giáo phận được “tiếp tục sống sứ điệp Tin Mừng với lòng trung thành và can đảm.”

Cha Eduardo Morales là linh mục duy nhất tại Nhà thờ Công Giáo Thánh Tâm, là giáo xứ Công Giáo duy nhất ở Uvalde, Texas. Kết quả là ngài, thường được gọi là Cha Eddy, có nhiệm vụ nặng lòng là chủ sự 12 đám tang

trong vài tuần tới cho các nạn nhân của vụ xả súng hàng loạt ở trường tiểu học Robb.

“Cứ như thể đó là một đám tang lớn không hồi kết,” ngài chia sẻ với WFAA-TV, một chi nhánh của ABC. Ngài cũng nói với Washington Post rằng đây là một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn vì “mọi người ở đây đều biết ai đó đã bị giết. Tôi đang chôn cất các giáo dân, nhưng đó là những người tôi đã biết cả đời - và đó là điều gây khó khăn”.

Đó là một vai trò mà không một linh mục nào có thể tưởng tượng phải thực hiện, nhưng đó là một vai trò sẽ mang lại rất nhiều sự an ủi cho tang quyến. Cha Eddy đã phục vụ giáo xứ trong sáu năm qua và chắc chắn đã chủ sự một số bí tích đầu tiên của những đứa trẻ không may này.

Bất chấp vai trò khó khăn này, Cha Eddy đã chia sẻ một thông điệp nhất quán trong tất cả các Thánh lễ của mình: “Giận dữ cũng được. Nhưng sự tức giận đó không thể chuyển thành hận thù”

Như cha đã chỉ ra vào thứ Bảy: “Sẽ có rất nhiều nước mắt và rất nhiều nỗi buồn. Nhưng khi chúng ta tiếp tục kỷ niệm cuộc sống của họ, họ sẽ bật khóc vì sung sướng”.

Rất may là Cha Eddy có thể dựa vào Đức Tổng Giám Mục Gustavo García-Siller, người lãnh đạo các tín hữu Công Giáo tại 19 quận của Texas, trong thời gian đòi hỏi nhiều cảm xúc này. Vị tổng giám mục đã là một “sự hiện diện cầu nguyện” cho các gia đình đau buồn, và cũng chủ trì tang lễ của một giáo viên đã bị giết, cũng như chồng của cô ấy đã chết chỉ hai ngày sau vụ nổ súng.

Một số linh mục và phó tế từ các khu vực lân cận đến để giúp cha. Cuồng nhiệt với các thánh lễ hàng ngày và đám tang. Điều này chắc chắn sẽ chứng minh sự hỗ trợ quan trọng khi ngài phải đối mặt với yêu cầu khó khăn khi kỷ niệm rất nhiều sinh mạng trẻ đã bị lấy đi trong hoàn cảnh khủng khiếp như vậy.

Kể từ khi vụ nổ súng xảy ra, những lời cầu nguyện đã tập trung vào các nạn nhân và gia đình của họ. Cha Eddy chắc chắn sẽ hoan nghênh những lời cầu nguyện của chúng ta trong vài tuần tới khi ngài chia sẻ tình yêu và lòng thương xót của Chúa Kitô với đàn chiên của mình. *(Tin Vatican)*



## **TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ**

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

**Lời Tri Ân:** Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ đạo. **Cô Lan Quế:** 13.000.000đ. **Anh Tân:** 1.000.000đ. **1 giáo dân:** 1.000.000đ.